

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชวน คนไทยงดใช้ ถุงพลาสติก พร้อม ดีเดย์ 1 มกราคม 63!!.. งดรับ งดให้ งดใช้ พร้อมกันทั่วประเทศ!!



เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมนับถอยหลัง สู่การงดใช้ถุงพลาสติก หนึ่งในโครงการ “Everyday Say No To Plastic Bags” ซึ่งจะเริ่มทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ ลาน QUARTIER AVENUE ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประชาชนมาร่วมกัน แสดงพลังการร่วมมืองดใช้ถุงพลาสติกร่วมกันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความตั้งใจที่จะให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมรณรงค์และแก้ปัญหาการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง ซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นการร่วมมือระดับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ โดยจะงดแจกจ่ายถุงพลาสติกหิ้วอย่างเป็นทางการ แต่หากท่านใดต้องการใช้ถุงพลาสติกหิ้ว จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการนำร่องกิจกรรมต่างๆเพื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจัด EXHIBITION แคมเปญถ่ายภาพ “Everyday Say No To Plastic Bags” ร่วมกับบริษัท โมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด โดย ต่าย นัฏฐพนธ์ สียะวณิช เพื่อเป็นการสะท้อนถึงปัญหาพลาสติกใน

สังคมที่ส่งผลกระทบต่อชนชาติ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ผ่านตัวแทนจิตอาสา ทั้ง ศิลปินดารา นักกีฬา เหล่านางงาม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม กว่า 60 ชีวิต ซึ่งได้มีการจัดแสดงผลงานภาพถ่ายดังกล่าว ณ ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก โดยร่วมมือกับ กูร์เมต์มาร์เก็ต เข้าไปแจกจ่ายถุงผ้า เพื่อใช้แทนถุงพลาสติก โดยได้ 3 ตัวแทนศิลปินดาราจิตอาสา ได้แก่ เต๋ ดาวิชัย กริพลฤกษ์ , ตี ธนพล จารุจิตรานนท์ และ ต่าย นัฐรพณ์ ลียะวณิช มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก และนอกจากนี้ ยังมีการร่วมรณรงค์ ณ ทำเนียบรัฐบาล นำโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ไม้ วุฒิกวี ศิริสันธนะ ตัวแทนศิลปินดารา เพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างจิตสำนึกในการงดใช้ถุงพลาสติกต่อไป